

Số: 32 /BC-HĐND

Vĩnh Châu, ngày 15 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Thẩm tra của Ban pháp chế trình tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thị xã, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định và sự phân công của Thường trực HĐND thị xã, Ban pháp chế tiến hành xem xét, thẩm tra các báo cáo của UBND thuộc lĩnh vực pháp chế, báo cáo công tác thi hành án Dân sự; báo cáo công tác của Tòa án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024, đồng thời xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 11 HĐND thị xã. Qua thảo luận, Ban pháp chế thống nhất với báo cáo kết quả và những nội dung cụ thể như sau:

1. Báo cáo của UBND thị xã trên lĩnh vực thi hành pháp luật, an ninh, quốc phòng, xây dựng chính quyền; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác thi hành án dân sự

Ban pháp chế cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo của UBND thị xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024:

Tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản đảm bảo. Sự phối hợp giữa các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng khá chặt chẽ; duy trì Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ; công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu. Cùng cố kiện toàn và xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, lực lượng công an bán chuyên trách của các xã, phường góp phần đảm bảo an ninh trên địa bàn. Công tác cải cách hành chính ngày càng được quan tâm, lề lối làm việc của cán bộ công chức, viên chức có sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu của các Doanh nghiệp và nhân dân. Tuy nhiên, dịch vụ công trực tuyến một phần và dịch vụ công trực tuyến toàn trình còn hạn chế.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Việc nắm tình hình, quản lý địa bàn được tăng cường nhằm hạn chế điều kiện phát sinh tội phạm. Tuy nhiên, công tác nắm bắt tình hình từng lúc chưa thật sự chủ động; tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp có chiều hướng tăng; xe quá tải trọng vẫn còn xảy ra gây bức xúc trong nhân dân; phòng chống tội phạm từng lúc, từng nơi chưa phát huy tốt hiệu quả, cho nên tình hình vi phạm pháp luật còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, phức tạp nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, tệ nạn ma túy và tai nạn giao thông xảy ra 13 vụ, làm 16 người chết, 08 người bị thương, thiệt hại tài sản 67.500.000 đồng và 01 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người chết. So với cùng

kỳ năm 2022 giảm 02 người chết, 17 người bị thương, thiệt hại tài sản 52.300.000 đồng.

Về công tác phòng, chống tham nhũng Ban Pháp chế cơ bản nhất trí. Tuy nhiên, qua thẩm tra Ban thấy rằng, công tác phòng, chống tham nhũng từng lúc, từng nơi chưa đáp ứng nhu cầu; công tác tự kiểm tra nội bộ và công tác thanh tra, kiểm tra về phòng chống tham nhũng tại một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện thường xuyên, hiệu quả chưa cao; công tác tuyên truyền chưa tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; một số cán bộ, công chức thực hiện kê khai tài sản chưa đảm bảo theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Một số công chức, viên chức đến hạn chuyển đổi vị trí công tác nhưng chưa thực hiện chuyển đổi theo quy định.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 được quan tâm thực hiện, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ cụ thể, công khai các định mức, tiêu chuẩn... và có tuyên truyền phổ biến các Luật, nghị quyết về thực hành tiết kiệm trong cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện quản lý và sử dụng tiết kiệm ngân sách có hiệu quả với số tiền 116 triệu đồng. Tuy nhiên, ở một số ít cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, xác định được trọng điểm cần tập chung chỉ đạo tiết kiệm.

Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thị xã được quan tâm chỉ đạo thường xuyên; tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm tỷ lệ 31,58% so với cùng kỳ năm 2022; các vụ việc mới phát sinh thuộc thẩm quyền được xem xét giải quyết kịp thời theo quy định. Tuy nhiên, qua thẩm tra Ban thấy rằng công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị đôi lúc chưa chặt chẽ, đồng bộ, dẫn đến một số vụ việc còn kéo dài; một số người dân mặc dù hiểu rõ các quy định của pháp luật, nhưng vẫn có tình không chấp hành quyết định giải quyết của cơ quan có thẩm quyền; một số vụ việc khiếu nại, tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân như: chính sách bồi thường, hỗ trợ, bị ảnh hưởng bởi khoảng không hành lang an toàn phần cánh quạt theo phương thẳng đứng và trong hành lang an toàn cột tháp gió của các dự án điện gió trên đất liền còn chậm.

Năm 2023 công tác thi hành án dân sự có nhiều nỗ lực trong công tác phối hợp thực hiện thi hành các bản án có hiệu lực pháp luật. Việc thi hành các bản án về việc và tiền đều vượt so với cùng kỳ. Tuy nhiên, số việc có điều kiện thi hành nhưng chưa thi hành là 280 việc và án về tiền 29.361.914.000 đồng. Việc xác minh điều kiện thi hành án đôi lúc còn hạn chế so với tiến độ công việc được giao.

2. Báo cáo của Tòa án nhân dân thị xã

Thống nhất cơ bản với nội dung báo cáo của Tòa án nhân dân thị xã năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024:

Tòa án nhân dân, đã thụ lý 1.279 vụ việc các loại, đã giải quyết, xét xử xong 1.036 vụ việc đạt tỷ lệ 81%. So với cùng kỳ năm 2022 thụ lý tăng 277 vụ việc.

Trong đó, án quá thời hạn xét xử 16 vụ; án tạm đình chỉ 54 vụ; án hình sự đã thụ lý 86 vụ, giải quyết 75 vụ; thụ lý án dân sự 892 vụ, giải quyết, xét xử xong 660 vụ đạt tỷ lệ 73,99%, so với năm 2022 thụ lý tăng 256 vụ; án bị sửa do khách quan 3,5 vụ, chủ quan 2 vụ, án bị hủy do chủ quan 0,5 vụ, khách quan 1,5 vụ. Công tác xét xử đảm bảo đúng thời hạn, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; công tác phối hợp liên ngành các cơ quan tố tụng được thực hiện khá tốt; việc giải quyết vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, hôn nhân và gia đình tỷ lệ hòa giải, đối thoại thành chiếm tỷ lệ khá cao 42,82%. Tuy nhiên, do lượng án ngày càng tăng, tranh chấp về dân sự, kinh doanh thương mại có tính chất phức tạp, nên áp lực đối với thẩm phán còn xảy ra tình trạng án kéo dài thời hạn chuẩn bị xét xử. Tỷ lệ giải quyết án trong năm chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; công tác phối hợp với cơ quan chuyên môn trong công tác thẩm định đo đạc tại chỗ, định giá tài sản chưa thực sự hiệu quả.

3. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân thị xã

Thông nhất cơ bản với nội dung báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân thị xã năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024:

Viện kiểm sát đã thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp không để xảy ra việc bắt, khởi tố oan, sai, đình chính do không phạm tội, không có án điều tra, truy tố, xét xử quá hạn luật định; kịp thời ban hành kiến nghị, yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động tư pháp; nhiều chỉ tiêu kiểm sát hoạt động tư pháp về hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, hành chính, thi hành án, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp cũng như số lượng, chất lượng công tác kiến nghị, kháng nghị ngày càng được nâng cao; tăng cường hoạt động kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, kiểm sát việc xác minh, phân loại điều kiện thi hành án. Tuy nhiên, chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp ở một số lĩnh vực chưa cao, vẫn còn để cấp phúc thẩm sửa 02 bản án dân sự, hủy 01 bản án dân sự có lỗi Kiểm sát viên và Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung 04 vụ.

* Ban pháp chế HĐND thị xã nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 đã nêu trong báo cáo của UBND thị xã và các cơ quan tư pháp. Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả góp phần quan trọng giữ vững quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thị xã và tạo điều kiện cho việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

4. Kiến nghị, đề xuất

Đề phát huy những mặt làm được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, Ban pháp chế HĐND thị xã kiến nghị một số nội dung như sau:

4.1 Ủy ban nhân dân thị xã

Tập trung chỉ đạo, tăng cường hơn nữa công tác dự báo, nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý chặt chẽ đối tượng; đấu tranh, triệt phá và xử lý nghiêm các loại tội phạm, đặc biệt là vi phạm về trật tự xã hội, ma túy; tiếp tục phát huy kết quả công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm; tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức tuần tra, phát hiện, tấn công, trấn áp, truy quét tội phạm và phối hợp với các cơ quan có liên quan thường xuyên phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, tuyên truyền về sự nguy hiểm của việc sử dụng ma túy.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm hành chính một cửa thị xã và Bộ phận một cửa của các xã, phường.

Cần quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và tăng cường sự phối hợp, thực hiện tốt hơn công tác thanh tra, kiểm tra về phòng, chống tham nhũng; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật. Tiếp tục triển khai sâu rộng, hướng dẫn thực hiện kịp thời các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ. Chỉ đạo nghiên cứu, đề ra giải pháp phù hợp, hiệu quả hơn trong việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ công chức để phòng ngừa tham nhũng. Thực hiện tốt công tác theo dõi, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức để xảy ra tham nhũng.

Tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 11/QĐ-TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân và các văn bản liên quan khác; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân, xác minh, thu thập thông tin, tài liệu, tổ chức đối thoại ...Tập trung chỉ đạo các ngành có liên quan và các xã, phường tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về đất đai và đẩy nhanh tiến độ giải quyết, trả lời dứt điểm các trường hợp kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền. UBND thị xã bố trí 01 biên chế đảm bảo cho việc tiếp công dân theo quy định.

Đối với Chi cục thi hành án dân sự thị xã: cần tập trung giải quyết những vụ việc còn tồn đọng lâu năm; án có điều kiện thi hành nhưng chưa thi hành xong; phối hợp và tổ chức thi hành các bản án, quyết định đã có hiệu lực, pháp luật quy định, kể cả việc tổ chức cưỡng chế thi hành án.

4.2 Tòa án nhân dân thị xã

Cần có giải pháp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xét xử các loại án đảm bảo thời gian, chất lượng; giảm thấp nhất tỷ lệ án bị sửa do yếu tố khách quan và án bị hủy do lỗi chủ quan; chú trọng nhiều hơn đến năng lực giải quyết án, nhất là loại án có liên quan đến đất đai; tiếp tục chỉ đạo phối hợp nâng cao chất lượng công tác hòa giải ngoài Tòa án.

4.3 Viện kiểm sát nhân dân thị xã

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường hơn nữa chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp nhằm kịp thời phát hiện những vi phạm, thiếu sót trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án để kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu khắc phục; đồng thời nâng cao kỹ năng, chất lượng trong hoạt động xét hỏi, tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa, góp phần thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; tăng cường phối hợp và kiểm sát trong công tác phòng ngừa tội phạm và điều tra, xét xử các loại án đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

5. Đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết

Qua xem xét, Ban pháp chế HĐND thị xã cơ bản thống nhất các nội dung trong dự thảo Nghị quyết phản ánh đầy đủ, phù hợp với đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thể thức văn bản được xây dựng theo quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế xin kính trình HĐND thị xã tại kỳ họp thứ 11 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT, HĐND, BPC.HĐND tỉnh;
- TT.TU, HĐND, UBND thị xã;
- TT. UBMTTQVN thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Các cơ quan (Đảng, CQ, ĐT);
- TT.HĐND, UBND xã, phường;
- Lưu VP, HC.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**

Phan Văn Tuấn